

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ มติชน ไทยโพสต์</p>	<p>ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีการรณรงค์รับหรือไม่รับประชามติร่างรัฐธรรมนูญว่า ได้สั่งการไปแล้วว่าต้องไม่มี ถือเป็นหน้าที่ของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย ที่จะออกเสียงประชามติหรือเลือกตั้ง และไม่หวังเรื่องนักการเมืองจะนำประเด็นการชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญต่อประชาชนไปปิดเป็นเพราะเมื่อพ.ร.บ.ประชามติออกมาจะมีบทลงโทษถึง 10 ปี</p> <p>-เสนอข่าว นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยในการอบรม "วิทยากรกระบวนการ" ซึ่งจะขอให้หน่วยงานราชการ 3 แห่ง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ส่งข้าราชการร่วมเป็นวิทยากร จังหวัดละ 5 คน เพื่อให้เป็นคีย์แมนการทำความเข้าใจเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น ให้กับวิทยากรในระดับอำเภอ ที่กำหนดให้มีอำเภอละ 20 คน โดยให้นายอำเภอเป็นประธาน จากนั้นให้วิทยากรระดับอำเภออบรมวิทยากรระดับหมู่บ้าน ๆ ละ 4 คน ประกอบด้วย อสม. ประธานกองทุนหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อทำหน้าที่อธิบายและชี้แจงสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนในหมู่บ้านแบบตัวต่อตัว สำหรับแนวทางชี้แจงในระดับหมู่บ้าน มี 2 ทาง คือ 1.เดือน ก.ค.จัดประชุมภายในหมู่บ้าน 2 ครั้ง เพื่อให้เนื้อหาเข้าถึงประชาชนมากที่สุด 2.ต้องทำให้แล้วเสร็จก่อนวันออกเสียงประชามติ</p>
<p>มติชน คอลัมน์อย่างนี้ต้องแชร์</p>	<p>สมัครเลขาธิการ สปสช.</p> <p>-กล่าวว่า ไกลวันปิดรับสมัคร เลขาธิการ สปสช. 22 เม.ย.นี้ มีเพียงตัวเต็งอย่าง นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ ที่ลงชิงคนแรก แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีคู่แข่ง คือ นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผอ.รพศ.ราชบุรี ต้องรอดูวันที่สุดท้ายว่าจะมีผู้มีคนใดลงสมัครอีก เพราะตำแหน่งนี้ถูกจับตามองมาก ต้องได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์เพื่อผู้บริโภค</p>	<p>ร้องเรียนเจ็บป่วยฉุกเฉิน</p> <p>-กล่าวว่า มีผู้ร้องเรียนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ามาที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ว่า สามีป่วยเป็นโรคหัวใจ ขณะเดินทางอยู่บนสถานีรถไฟเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลัน หน่วยกู้ชีพนำส่งรพ.เอกชน และเสียชีวิตลง หลังจากนั้นรพ.เรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลเกือบ 8 หมื่นบาท เมื่อแจ้งขอใช้สิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้รับคำตอบว่าให้ไปเบิกคืนได้ที่กองทุนฉุกเฉิน แต่เมื่อติดต่อขอเบิกเงินคืนกับสปสช. ได้รับคืนเพียง 1.9 หมื่นบาท ส่วนที่เหลือสปสช.แจ้งว่าต้องไปทำเรื่องขอความอนุเคราะห์กับรพ.เอง ทางศูนย์ฯ จึงได้ทำหนังสือประสานไป สปสช.และรพ.ดังกล่าว โดยอ้างสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรพ.ยินยอมคืนเงินส่วนต่างให้ทั้งหมด</p> <p>ทั้งนี้ ได้แนะแนวทางสำหรับกรณีการรักษาฉุกเฉินโดยไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล 1.ควรเลือกรพ.ของรัฐเพราะเจรจาต่อรองได้ง่ายกว่า 2.ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วย พร้อมแจ้งขอใช้สิทธิฉุกเฉินกับเจ้าหน้าที่ รพ.จะวินิจฉัยว่าเข้าข่ายการเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือไม่ 3.หากรพ.เรียกเก็บเงิน ต้องยืนยันการใช้สิทธิฉุกเฉิน หากรพ.ปฏิเสธไม่ให้ใช้สิทธิ ให้โทรแจ้งที่สายด่วน สปสช. 1330 4.เมื่อแพทย์แจ้งว่าผู้ป่วยพ้นวิกฤต ให้ประสานรพ.ตามสิทธิเพื่อย้ายผู้ป่วยเข้ารักษาหากต้องรักษาต่อเนื่อง</p>
<p>บ้านเมือง มติชน</p>	<p>อุบัติเหตุสงกรานต์ 2559</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า คณะอำนวยการความปลอดภัยทางถนน จะสรุปยอดการสูญเสียทั้งหมดภายในต้นเดือน พ.ค. แล้ววิเคราะห์มาตรการต่างๆ ที่ทำแล้วได้ผล หรือต้องมีการแก้ไข ก่อนนำเสนอ ครม. ซึ่งหากต้องแก้กฎหมาย จะกำหนดระยะเวลาดำเนินงานให้เสร็จสิ้นภายใน 5 เดือน</p> <p>ด้านพ.ต.อ.ฉัตร เศรษฐนันท์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติตามพ.ร.บ.จราจรทางบก 5,600 ราย ในจำนวนนี้ เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีเมาแล้วขับกว่า 5,000 ราย ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติจะแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับคดีทั้งหมดในวันที่ 20 เมษายน เวลา 10.00 น.</p> <p>ด้านนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า สั่งการไปยังกรมการขนส่งทางบก ให้กลับไปทบทวน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
บ้านเมือง	<p>หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขับซึ่รถทุกประเภทให้มีความเข้มข้นมากขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว มีรายงานของซัลเมอร์ส เทคโนโลยี ยูนิเวอร์ซิตี ในเมืองโกเตนเบิร์ก สวีเดน เมื่อปีที่แล้ว สำรวจจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศแถบเอเชีย 24 ประเทศ พบว่า มีผู้เสียชีวิตราว 750,000 คน ถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรอายุต่ำกว่า 30 ปี ส่วนผู้บาดเจ็บมีกว่า 50 ล้านคน ในจำนวนนี้ 12% ต้องนำส่งโรงพยาบาล เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจราว 8 แสนล้านดอลลาร์ คิดเป็นประมาณ 3.6% ของมูลค่าจีดีพีของ 24 ประเทศนี้</p> <p>นานา โซทันทรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการคมนาคมของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ระบุว่า ไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 36.2 รายต่อประชากร 100,000 คน สูงกว่าเวียดนามและจีน เนื่องมาจากจีนใช้มาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นส่วนเวียดนามมีการบังคับใช้กฎหมายสวมหมวกกันน็อก ทำให้ลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตได้หลายพันคน</p> <p>ด้านองค์การอนามัยโลก ตั้งเป้าลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลกลงให้ได้ครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2563 และประเมินว่า ถ้าไม่มีนโยบายที่เข้มงวด จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลก จะเพิ่มเป็น 1.9 ล้านคนต่อปี ภายใน 4 ปี</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว	<p>เสนอให้มีแพทย์ในศาล</p> <p>-เสนอข่าว จากงานสัมมนาหลักกฎหมายการแพทย์ เรื่องกรณีศึกษาคดีแพทยรักษาน้องหมิว รศ.พล.ต.หญิง พญ.อุติวิไล สามโกเศศ กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ รพ.พระมงกุฎเกล้า กล่าวว่า ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ต่างให้ความเห็นว่า ได้ทำการรักษาถูกต้องตามมาตรฐานแล้ว และเห็นด้วยที่การพิจารณาคดีทางการแพทย์ควรมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ ในศาล</p>
ไทยโพสต์	<p>การควบคุมยาสูบแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม. ว่า มีมติเห็นชอบอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ระหว่างปี 2559-2562 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1.การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศ 2.การป้องกันไม่ให้เกิดผู้เสพ ยาสูบรายใหม่ และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเป้าหมายถึงไปยังกลุ่มเด็กเยาวชน และนักสูบหน้าใหม่ 3.การช่วยให้ผู้เสพยาสูบเลิกใช้ยาสูบ 4.การควบคุมและเปิดเผยส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ 5.การทำสิ่งแวดลอมให้ปลอดควันบุหรี่ และ 6.การใช้มาตรการทางภาษีและการปราบปรามเพื่อควบคุมยาสูบ ทั้งนี้ คาดหวังให้อัตราความชุกของยาสูบในประชากรไทยตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อสิ้นสุดปี 2562 ไม่เกินร้อยละ 6.7 และอัตราความชุกของประชาชนที่จะได้รับอันตรายจากควันบุหรี่ลดลงร้อยละ 25 จากปี 2557 ภายในปี 2562</p>
บ้านเมือง ไทยรัฐ เดลินิวส์	<p>ไทยเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ผู้อำนวยการศูนย์โรคติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่สภากาชาดไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากการตรวจวิเคราะห์หัวสุนัขเพื่อหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า พบการติดเชื้อจำนวนมาก ทั้งในกทม. ปริมณฑล และหลายจังหวัดทั่วประเทศ ขณะที่อัตราการป่วยและเสียชีวิตในมนุษย์พบว่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ที่น่ากังวลคือ มีคนเสียชีวิตอาการคล้ายโรคพิษสุนัขบ้าแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นโรค ส่วนหนึ่งมาจากการที่สธ.พยายามจัดอันดับจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จนเกิดการแข่งขัน ดังนั้นจึงไม่อยากให้ สธ.ปิดข่าว ควรพูดความจริง</p> <p>ส่วนที่ยังเป็นปัญหาคือ ประชาชนคิดว่าไทยสามารถควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้ เข้าใจว่าไม่มีโรคดังกล่าวอยู่ในประเทศ เมื่อถูกสุนัขกัดจึงไม่ไปฉีดวัคซีน และมองว่าการควบคุมโรคไม่ใช่หน้าที่ของตัวเอง ไม่ยอมทำหมันสุนัข ไม่พาไปฉีดวัคซีน ขณะที่แพทย์ก็ ฉีดเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเดียว โดยไม่ฉีดสารสกัดน้ำเหลือง ทำให้ในช่วงวิกฤติ 14 วันแรก มีโอกาสที่ไวรัสจะหลุดเข้าไปในเส้นประสาท และแสดงอาการในภายหลัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2548 เป็นกฎหมายที่กทม.ออกมาเพื่อดูแลควบคุมปริมาณสุนัขจรจัด และป้องกันไม่ให้ประชาชนทอดทิ้งสุนัข โดยหากมีการทอดทิ้งสุนัข จะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และมีข้อกำหนดให้ประชาชนผู้เลี้ยงสุนัข ต้องนำสุนัขมาขึ้นทะเบียนและฝังไมโครชิพ เพื่อระบุตัวตนเจ้าของสุนัข โดยขณะนี้ มีสุนัขมาเข้ารับการฝังไมโครชิพ กว่า 70,000 ตัว</p> <p>หากประชาชนถูกสุนัขจรจัดกัดในพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขและ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>โรงพยาบาลในสังกัดกตท.ทุกแห่ง ซึ่งประชาชนจะได้รับการรักษาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักฟรี และพื้นที่ที่มีสุนัขจรจัดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน กทม.จะเข้าไปจับสุนัขมาบำบัด และเลี้ยงดูจนกว่าจะหมดอายุขัย</p>
ข่าวสด	<p>โจรจัดสถาบันบาราศา</p> <p>-เสนอข่าว คนร้ายฉวยโอกาสช่วงวันหยุดสงกรานต์ ลอบไปขโมยเครื่องเสียง โปรเจ็คเตอร์ เครื่องรับสัญญาณไมเคิลลอย มูลค่า 5 แสนบาท ในห้องประชุม ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบาราศาสนราตร โดยก่อนหน้านี้ เพิ่งถูกคนร้ายขโมยพระพุทธรูปชินราชองค์ทองเหลือง ด้านหลังสลักคำว่า ภปร.51 ไป ตำรวจได้เก็บลายนิ้วมือเป็นหลักฐานก่อนเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี ทั้งนี้ สถาบันบาราศาสนราตร มีรปภ. 25 คน ฝ้าตามจุดต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง จุดเกิดเหตุจึงไม่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ทำงาน จะใช้เวลามีประชุมเท่านั้น</p>
ผู้จัดการ new)108 กรุงเทพธุรกิจ	<p>หมอกควันภาคเหนือ</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายสังคมคนออนไลน์เชียงใหม่ นัดรวมตัวครั้งใหญ่หน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ วันอาทิตย์ที่ 24 เม.ย. เวลา 17.00 น. เพื่อเรียกร้องอากาศบริสุทธิ์ หลังต้องผจญกับหมอกควันไฟป่าซ้ำซากนานกว่า 3 เดือน ขณะที่คนแม่สายติดแท็ก #pray formaesai และถ่ายภาพเซลฟี่สวมหน้ากากอนามัย หวังกระตุ้นให้หน่วยงานราชการลงมาแก้ไขปัญหามอกควันอย่างจริงจัง</p> <p>-ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษล่าสุด พบว่า มีจังหวัดภาคเหนืออย่างน้อย 5 จังหวัด มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพบฝุ่นละอองเฉลี่ยสูงสุด 315 มคก./ลบ.ม. ที่ อ.เมือง จ.เชียงราย รองลงมาที่ ชายแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 283 มคก./ลบ.ม. ขณะที่ จ.เชียงใหม่ พบค่าสูงสุด 199 มคก./ลบ.ม. ส่วนที่ ต.จางคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 123 มคก./ลบ.ม. จ.พะเยา ที่ ต.เวียง อ.เมือง 157 มคก./ลบ.ม. และ จ.น่าน ที่ ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 233 มคก./ลบ.ม. ขณะที่สสจ.เชียงใหม่แจ้งเตือนประชาชนที่มีโรคประจำตัว ให้งดออกกำลังกายกลางแจ้ง หรือหากออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งขอให้ประชาชนช่วยกันรดน้ำต้นไม้ตามหน้าบ้าน เพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ</p> <p>ด้าน นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ชาวบ้านในพื้นที่ตามอำเภอรอบนอกต่างเร่งเผาพื้นที่การเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูก รวมทั้งมีการเผาไร่และลูกกลมเข้าไปในเขตป่าอนุรักษ์และเขตอุทยานฯ จึงได้มีการกำชับนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอให้ควบคุมการเผาให้เป็นไปตามห้วงเวลาจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ เพื่อลดหมอกควัน แต่หากมีการเผาป่าให้จับกุมดำเนินคดี</p>
เดลินิวส์	<p>แผ่นดินไหว</p> <p>-เสนอข่าว ในหลวงและสมเด็จพระราชินี ทรงมีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีสาธารณรัฐเอกวาดอร์ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก</p> <p>ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือประเทศญี่ปุ่น ว่า ได้ส่งคนไปช่วยเหลือ พร้อมมอบเงิน 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เช่นเดียวกับประเทศเอกวาดอร์ ได้ช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้ว และหากทั้ง 2 ประเทศต้องการความช่วยเหลืออะไร พร้อมจะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่</p> <p>ด้าน ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย หัวหน้าชุดโครงการวิจัยลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย เปิดเผยว่า ในประเทศไทยมี 14 รอยเลื่อนที่มีพลังและมีศักยภาพทำให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดปานกลางถึงใหญ่ เช่น ที่ จ.กาญจนบุรี อาจมีแผ่นดินไหวขนาด 7.5 จึงต้องเตรียมการรับมือ</p> <p>ทางด้าน ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นักวิจัยโครงการวิจัยลดภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย กล่าวว่า ขอเสนอให้ออกกฎกระทรวงบังคับอาคารต่ำกว่า 15 เมตร และอาคารต่ำกว่า 3 ชั้น มีพื้นที่เกิน 150 ตารางเมตร เป็นวิศวกรรมควบคุม พร้อมเสนอให้รัฐมีมาตรการเพื่อจูงใจให้อาคารเก่าต้องปรับปรุง เพื่อรองรับแผ่นดินไหว</p> <p>เดลินิวส์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้สั่งทีมวิศวกรโยธาเข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารของโรงพยาบาลทุกระดับ ที่ก่อสร้างก่อนปี 2540 โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงอาจได้รับผลกระทบใน 22 จังหวัด ไกล่รอยเลื่อนทางภาคเหนือและภาคตะวันตก เพื่อเฝ้าระวังและปรับปรุงให้แข็งแรง สามารถต้านทานการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว และออกคู่มือการตรวจสอบงานออกแบบสถานพยาบาลที่รับแรงสั่นสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไหว ผู้สนใจสามารถขอรับได้ที่กองแบบแผน สบส.หมายเลข 0-2193-7000 ต่อ 18312</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p>สธ.เร่งผลิตกำลังคน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวภายหลังประชุมติดตามความคืบหน้าแผนพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข ว่า ได้เร่งรัดให้ดำเนินการให้มีความเพียงพอ กระจายอย่างเท่าเทียม และมีสัดส่วนประเภทกำลังคนที่เหมาะสม เพื่อนำบริการที่ดีให้ประชาชน ทั้งนี้ ได้ตั้งคณะกรรมการกำลังคนของสธ. 1 ชุด มีปลัดเป็นประธาน และตั้งคณะอนุกรรมการอีก 3 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการการวางแผน คณะอนุกรรมการการบริหารจัดการ และคณะอนุกรรมการการพัฒนากำลังคน เพื่อวิเคราะห์วางแผน ทั้งในเรื่องจำนวนที่ผลิต สาขาที่ต้องผลิต สถานที่ปฏิบัติงานหลังจบการศึกษา โดยเน้นตอบสนองความต้องการของแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) เพื่อให้สถาบันพระบรมราชชนกร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ นำไปวางแผนการผลิตบุคลากรที่ตรงตามความต้องการใช้งานจริง</p> <p>ส่วนอัตรากำลังที่ได้รับมาจาก ก.พ. ได้ติดตามทั้งในเรื่องการบรรจุ ตลอดจนดูแลเรื่องความก้าวหน้าของกำลังคนทั้ง 25 สาขาวิชาชีพ และสาขาสันับสนุน โดยมีการติดตามความก้าวหน้าทุกเดือน</p>
กรมประชาสัมพันธ์ สวท.ช่อง 5	<p>12 ประเทศ แก้ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพในเอเชีย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้แทนของ 12 ประเทศ เข้าร่วม โดยที่ประชุมได้รับรองแถลงการณ์ของรัฐมนตรีสาธารณสุข ว่าด้วยความร่วมมือของประเทศในแถบเอเชีย-แปซิฟิก ในการจัดการปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพในเอเชีย โดยประเทศญี่ปุ่นจะนำแถลงการณ์เสนอในการประชุมระดับผู้นำประเทศกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ (G7 Summit) ในเดือนพ.ค. 59 และในการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำระดับรัฐมนตรีสาธารณสุข ในเดือนก.ย. 59 เพื่อขับเคลื่อนเรื่องปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การประชุมระดับสูงของการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ในเดือนก.ย. 59 ต่อไป</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>สธ.ตั้งศูนย์รักษาโรคจอประสาทตา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. รับมอบเครื่องมือแพทย์จากบ.คาร์ล ไชส์ส จก. ที่มอบกล้องผ่าตัดตา เครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง และเลนส์แก้วตาเทียม มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท เพื่อนำไปมอบให้เขตสุขภาพของสธ. สนับสนุนการรักษาผู้ป่วยต้อกระจกของประเทศไทย ซึ่งกรมการแพทย์ เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาระบบบริการสาขาจักษุ ตั้งเป้าพัฒนาให้เขตสุขภาพทั้ง 12 เขต มีศูนย์เชี่ยวชาญด้านจักษุ เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคทางตา</p>
สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์	<p>สบส.ขยายเมดิเคลฮับ</p> <p>- เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมฯมีนโยบายส่งเสริมธุรกิจร่วมกับสถานทูตไทยจัดอบรมหลักสูตรร่นวดพนักงาน บริการไทย,หลักสูตรบริหารจัดการธุรกิจเพื่อสุขภาพให้ชาวไทยที่ประกอบการใน 5 ประเทศคือ เยอรมนีสวีตเซอร์แลนด์ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย พร้อมหารือเอกอัครราชทูตไทย ออสเตรเลีย-นอร์เวย์ แก้ปัญหาเบิกจ่ายค่ารักษาระบบประกันสุขภาพได้โดยเฉพาะแถบยุโรป-นอร์เวย์ จะเสนอสมาคมรพ.เอกชนจัดแพ็คเกจ-บัตรกำนัลส่วนลดทันตกรรม ตรวจสอบสุขภาพ สป่า สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กระตุ้นต่างชาติมารับบริการและกลับมาใช้ซ้ำ</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>สบส.จัดอบรมนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ.ร้อยเอ็ด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดี สบส. เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้รับผิดชอบงานพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จ.ร้อยเอ็ด</p>
สยามรัฐ	<p>ปลาหมึกกรอบปนเปื้อนฟอร์มาลีน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ปี 2558 ได้สุ่มตรวจอาหารทะเลในตลาดสด ตลาดนัด ใน 4 ภาค 39 แห่ง 273 ตัวอย่าง พบปนเปื้อนฟอร์มาลีน 35 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 12.82 โดยที่พบปนเปื้อนมากที่สุดคือ ปลาหมึกกรอบ ร้อยละ 34.62 รองลงมาคือ ปลาหมึกสด ร้อยละ 20.51 ดังนั้น ควรเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น ตลาดสดน่าซื้อของกรมอนามัย ผู้ประกอบการต้องจำหน่ายอาหารทะเลที่สดใหม่ แช่เย็นหรือแช่น้ำแข็งสำหรับแช่ อาหารทะเลเท่านั้น และต้องทำความสะอาดภาชนะด้วยน้ำผสมน้ำคลอรีนเข้มข้น 100 ppm. อย่างน้อย 2 นาทีหากซื้อมาแล้วไม่กินทันที แนะนำให้เก็บใส่ตู้เย็น ก่อนนำมาปรุงต้องล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง เลือกกินที่ปรุงสุกใหม่ๆ หลีกเลี่ยงกินดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
บ้านเมือง เดลินิวส์	<p>ระบบแสดงการใช้ภาษีของรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้เปิดตัวระบบภาษีไปไหน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้การใช้จ่ายเงินภาษีของรัฐบาล ที่เว็บไซต์ govspending.data.go.th เพื่อความโปร่งใสและลดการคอร์รัปชัน ตามนโยบายที่รัฐบาลประกาศไว้ โดยต่อไปจะพัฒนาเป็นระบบแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบแอนดรอยด์และไอโอเอส นอกจากนี้ ยังมีแอปพลิเคชัน G-News เป็นช่องทางสื่อสารโดยตรงจากภาครัฐ และมีบริการเพิ่มเติมภายในตัว Government Kiosk ให้บริการตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บริการตรวจสอบข้อมูลการนัดหมายแพทย์รพ.รามาธิบดี และระบบข้อมูลการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งได้มีการติดตั้งตู้ในพื้นที่สาธารณะ ทั้งที่รพ.รามาธิบดี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต บิ๊กซี จ.มหาสารคาม และกระทรวงสาธารณสุข</p>
ข่าวสด	<p>โรคโคกตัวเอง</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวถึงอาการโคกตัวเอง ว่าโรคโคกตัวเองหรือหลอกตัวเอง ไม่ได้มีการระบุไว้ในทางการแพทย์ เพียงแต่เป็นภาวะของคนที่มีข้อจำกัดทางจิตใจ มีความคิดที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อตัวเอง และผู้อื่น มี 2 แบบคือ มีจินตนาการถึงสิ่งที่ตนเองปรารถนา แต่ยังรู้ความเป็นจริงว่าตนเองเป็นใคร ความจริงคืออะไร และอีกแบบคือ มีจินตนาการถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ ขณะเดียวกันก็ลืมความจริงไปเลยว่า ตนเองเป็นใคร เป็นอย่างไร ซึ่งคนที่มีอาการเช่นนี้อาจจะมีการซึมเศร้าร่วมด้วย ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด สาเหตุเกิดจากการไม่พึงพอใจในตัวเอง ไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนา วิธีช่วยเหลือหากพบว่าคนใกล้ชิดมีอาการเช่นนี้ ควรยอมรับในตัวตนของคนนั้น</p>
ข่าวสด	<p>อากาศร้อน</p> <p>-เสนอข่าว สภ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี รับแจ้งว่า ผู้จัดการโรงฟักไข่ชัยสมบูรณ์ 3 ม.5 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นอนเสียชีวิตใต้โต๊ะทำงานโดยไม่ทราบสาเหตุ ตรวจสอบพบศพ นายวิรัตน์ คำนวน อายุ 53 ปี เสียชีวิตมาแล้วประมาณ 2 ชั่วโมง เบื้องต้นสาเหตุน่าจะมาจากสภาพอากาศร้อนจัด ซึ่งวันนั้นอุณหภูมิในพื้นที่ อ.ชัยบาดาล สูงถึง 41 องศา</p>
คม ชัด ลึก	<p>ขอสปลอมตามตลาดนัด</p> <p>-เสนอข่าว มีผู้ลักลอบผลิตและจำหน่ายขอสปลอมวางขายราคาถูกตามตลาดนัด ซึ่งขอสดังกล่าวมีสารเคมีอันตรายเจือปน ส่งผลต่อการทำงานของไต และเสี่ยงเป็นมะเร็ง โดยล่าสุด อย. ได้ร่วมกับ จนท.ตำรวจ จับกุมผู้ต้องหา 3 คน ปลอมขอสปลาเขียวตราภูเขาทอง และ ชื่อข้าวตราเด็กสมบูรณ์ จึงขอฝาก 3 ประเด็นหลัก คือ 1. สถานที่ผลิตสินค้าปลอม จะเป็นสถานที่ที่ไม่มีมาตรฐาน ไม่ถูกสุขลักษณะ และมีเชื้อโรค 2. สัตว์ส่วนที่ผสมไม่ใช่ขอสดปรุงที่ถูกต้อง เช่น ใส่เกลือเป็นจำนวนมาก หรือใส่ส่วนผสมอาหาร หรือบางครั้งเป็นสีย้อมผ้า และ 3. ควรซื้อสินค้าจากร้านหรือห้างสรรพสินค้าที่ได้รับการยอมรับ และควรสังเกตโลโก้ของจริงจะมีความคมชัด ปริมาณสินค้าจริงแต่ละขวดจะมีความสม่ำเสมอ หากพบสินค้าดังกล่าวมีราคาถูกกว่าปกติมาก และมีการจัดโปรโมชั่น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นของปลอม</p>
ข่าวสด	<p>สสจ.ร้อยเอ็ดอบรมเข้มครูอนามัย</p> <p>-เสนอข่าว นางสุขสันต์ อินทวิเชียร ผู้ช่วย สสจ.ร้อยเอ็ด เปิดการประชุมโครงการพัฒนาความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับกลับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติตนเองให้ถูกต้อง สุขภาพดีที่ยั่งยืน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยมีครูอนามัย ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาจาก รพ.ชุมชน สาธารณสุขอำเภอ และรพ.สต. เข้าร่วม 100 คน</p>
เดลินิวส์	<p>ชิลีพบยุงพาหะชิก</p> <p>-เสนอข่าว สธ.ชิลี เปิดเผยว่า พบยุงลายสายพันธุ์ Aedes aegypti ที่เป็นพาหะนำไขชิกาในประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ 60 ปี โดยนายคาร์เมน คาสติลโล รมว.สธ.ชิลี บอกว่า การพบยุงลายสายพันธุ์ดังกล่าวทำให้ชิลีต้องดำเนินการมาตรการป้องกันล่วงหน้ามากขึ้น</p>